
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

การประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ.คร้ังท่ี 10/2567 
     1.ติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมาย 24 ฉบับ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ch3plus, newtv) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ครั้งท่ี 10/2567 พร้อมกล่าวว่า ที่ประชุม 
รายงานความคืบหน้าด้านกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ. 5 ฉบับ ของหน่วยงานในสธ. และกฎหมายรองที่ได้ขับเคลื่อนจาก 59 ฉบับ 
จนเหลือ 24 ฉบับแล้ว หากเดินหน้าขับเคลื่อนต่อจนเหลือต่ำกว่า 10 ฉบับ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกำชับให้ทุก
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมประสานกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณให้ความ
เห็นชอบให้ทันเวลาด้วย รวมถึงจะเข้าประชุม คกก.นโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ในวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2567  
ณ กระทรวงการคลัง เพื่อติดตามการขอจัดตั้งกองทุน ของ ร่าง พ.ร.บ. อสม. และชี้แจงการขอจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิต
แห่งชาติ ของร่าง พ.ร.บ. สุขภาพจิต เพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าว 
     2.การขับเคลื่อนยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., TNN) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ยืนยัน สธ.มีความพร้อมเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกท่ีฯ 
ระยะที่ 4 ท้ัง 31 จังหวัด ส่วนวันคิกออฟอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือหาช่วงเวลาที่เหมาะสม 
     - แหล่งข่าวระดับสูง เผยว่า การประชุมผู้บริหารมีการนำเสนอการพัฒนาระบบบริการรองรับการยกระดับโครงการ 30 
บาทรักษาทุกที่ ใน 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (MOPH Refer) โดยมีระบบข้อมูลการส่งต่อการรักษา
ตัวกลาง หรือ Refer Center  2.Imaging Hub ที่จะนำเอไอมาใช้ช่วยเสริมในการวินิจฉัยใน รพ.สังกัด สธ. คือ เอกซเรย์ ซีที-
สแกน และโรคตา 3.แผนที่สุขภาพ (Thailand Health Atlas) จะระบุเลข 13 หลักของประชาชน กำหนดละติจูดของ
เป้าหมาย 9 กลุ่มโรค นำร่องแล้วใน 5 จังหวัด คือ ลำปาง เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุบลราชธานี และหนองบัวลำภู และ 4.บริการ
เจาะเลือดที่บ้าน (Lab Rider) นำร่องพัฒนาระบบท่ี รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน 
     3.เพ่ิมยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, NBT, pptv, thebangkokinsight, thecoverage, thailandplus, 
thaitodaynews) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันสัดส่วนการเบิกจ่ายยาสมุนไพรในระบบ มีเพียงร้อยละ 2.21 และพบ
ปัญหาการเบิกจ่ายยาสมุนไพรใน สปสช. ขาดทุน ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน
ระบบบริการสุขภาพและทิศทางการขับเคลื่อนสมุนไพรในระดับประเทศ "เจ็บป่วยคราใด คิดถึงยาไทย ก่อนไปหาหมอ" ได้แก่ 
1.เพิ่มรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติทุกรายการ รวม 106 รายการ เบิกจ่ายจาก สปสช. แบบการจ่ายตาม
รายการบริการที่กำหนด  (Fee Schedule) และ 2.ปรับระบบบริการผู้ป่วยนอกท่ีเอื้อต่อการสั่งจ่ายยาของแพทย์ เพื่อส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพร 32 รายการ ในผู้ป่วย 10 กลุ่มอาการของโรคที่พบบ่อย ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ช่วยลดการนำเข้า
ยาจากต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าปี 2568 เพิ่มมูลค่าการใช้ยา
จากสมุนไพร เป็น 1,500 ล้านบาท และ ในปี 2569 เป็น 3,000 ล้านบาท  
     4.รมว.สธ.ไม่ปลื้มผลบำบัดยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ hfocus 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงรายงานความก้าวหน้าของร่างพ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับที่..) พ.ศ...ว่า  
ตนเตรียมไปกรมบัญชีกลางในวันที่ 11 พ.ย.นี้ เพื่อหารือเรื่องร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต และร่างพ.ร.บ. อสม. ซึ่งมีเรื่องกองทุนตาม
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พ.ร.บ. สำหรับการบำบัดยาเสพติด สธ.มีหน่วยงานบังคับบัญชาหลายหน่วยงาน อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสที่ดี จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดูแลเพื่อความชัดเจน และกล่าวย้ำว่าต้องพูดความจริง ว่าคนติดยาเสพติดมีหลาย
ระดับ บางคนปรับมาให้เป็นปกติทำได้ยาก ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน โดยผลการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านมายังไม่น่าพอใจ 
    - นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้การบริการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดของกรมการแพทย์ 
ถูกมอบอำนาจมาที่กรมสุขภาพจิต การแบ่งส่วนราชการอ้างอิงกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.ร. ทั ้งโครงสร้างอัตรากำลัง 
งบประมาณ และภารกิจ คาดว่าไม่เกินเดือน พ.ย.นี้จะสามารถเข้าสู่การพิจารณาของ ก.พ.ร.ได้ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

นโยบายความปลอดภัยทางถนน 
   สื ่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง, prd., hfocus, mcot, 
NBT,ch7) 
   -นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และรมว.คค. พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. และ นายฌอง ท็อด ผู้แทน
พิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมแถลงข่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
ของสหประชาชาติ ภายใต้แคมเปญ Make a Safety Satatement พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธี MOU การขับเคลื่อนความ
ปลอดภัยทางถนนระหว่าง คค.-สธ. ยกระดับกระบวนการออกใบอนุญาตขับขี่ ใช้ดิจิทัลอำนวยความสะดวก ปรับปรุงระเบียบ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ ผลักดันคลินิกอาชีวเวชกรรมสู่ศูนย์เชี่ยวชาญประเมินสมรรถนะทางสุขภาพผู้ขับขี่อย่างน้อย 24  
แห่งทั่วประเทศในปี 2568 

 

ดูแลสุขภาพของเด็กในช่วงเปิดเทอม 
    สื่อที่นำเสนอ : (เพ่ิมสื่อ) เว็บไซต์ สำนักข่าวแห่งชาติ 
    - นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่โรงเรียนต่าง ๆ เริ่มเปิดภาคเรยีนใหม่ เด็ก ๆ ต้องเปลี่ยน
การดำเนินชีวิตจากที่เคยนอนดึกตื่นสายในช่วงปิดเทอม เป็นตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน เด็กเล็กต้องการเวลาในการปรับตัว อาจมี
การงอแงไม่อยากไปโรงเรียน ผู้ปกครองจึงต้องปรับกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมให้บุตรหลานตื่นเช้าและนอนเป็นเวลามากขึ้น 
ส่วนกรณีข้อกังวลเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเด็ก ๆ ต้องไปโรงเรียน ควรแนะนำให้ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การ
เรียนและของใช้ส่วนตัวให้พร้อม เพื่อเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  

 

ตรวจร้านขายสินค้านำเข้าจากจีน 
    สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , สวท., inn, thansettakij, ch3, thaitodaynews, newtv, 
thailandplus, thebangkokinsight) 
    - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ตามที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตจีนขายสินค้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อย. จึง
ร่วมกับ บก.ปคบ. และสำนักงานเขตใน กทม. ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสินค้านำเข้าจากจีน ตั้งแต่วันท่ี 31 ก.ค. - 4 พ.ย. 67 
โดยตรวจสอบรวม 47 แห่ง พบผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง 341 รายการ ยึดของกลางรวม 94 ,476 ชิ้น ซึ่งกรณีขาย
อาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000บาท และขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000บาท หรือท้ังจำทั้งปรับ พร้อมได้แจ้งไปยัง สสจ. ทุกจังหวัด ให้ทำการตรวจสอบ
เฝ้าระวังในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย   

 

เปิดสอบผู้ดำเนินการกิจการสปา-ผู้สูงอายุ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, thansettakij, thaitodaynews, newtv) 
    - ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. เปิดรับสมัครสอบผู้ดำเนินการใน สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทกิจการสปา และประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อ
ทดสอบความรู้ และประเมินความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการใน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดรับ
สมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 18 พ.ย.67 

 

ส.เด็กรักษาทารกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, prd, thaitodaynews)  
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    - นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย กรณีทารก 2 สัปดาห์ที่ทางสถาบันรับตัวมา
รักษา ภาวะหลอดเลือดใหญ่หัวใจสลับขั้ว โรคนี้มักพบเพียง 1% ของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เด็กจะเขียวจากการไม่เจริญ
ของเส้นเลือดไปเลี้ยงปอด จำเป็นต้องได้ยาเฉพาะชื่อ PGE1 และผ่าตัดต่อเส้นเลือดไปเลี้ยงปอด ผู้ป่วยรายนี้มีหลอดลมตีบ 
ร่วมด้วย ซึ่งพบร่วมกันน้อยมาก แต่ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วน โดย 1.ผ่าตัดใส่ท่อเส้น
เลือดเทียมเพื่อเพิ่มเลือดไปปอด เพื่อแก้ไขความผิดปกติเบื้องต้นของโรคหัวใจ 2.ผ่าตัดแก้ไขหลอดลมส่วนบนตีบ เพื่อรักษา
ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน ทั้งนี้ จะมีการเฝ้าติดตามอาการเด็กอย่างใกล้ชิดต่อไป 
บุหร่ีไฟฟ้า 
    สื ่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ , มติชน, thereporters, thaitabloid, thekey) นสพ. 
เดลินิวส์ 
    - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า บทเรียนของประเทศอังกฤษท่ีอนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้า ทำ
ให้พบปัญหาทั้งอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น และยังเพิ่มปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จากบุหรี่ไฟฟ้า
แบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ รัฐบาลอังกฤษได้ออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียว โดยจะมีผลบังคับใช้ใน
วันท่ี 1 มิ.ย.68 ดังนั้น จึงมองว่าการคงมาตรการห้ามนำเข้า ห้ามผลิตและห้ามจำหน่ายบุหรีไ่ฟฟ้า ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ในการป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ รวมถึงเป็นการปกป้องระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้ 

 

โรคและภัยสุขภาพช่วงหน้าหนาว 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)  
    - พญ.จุไร วงค์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงข่าวหน้าหนาวอุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ว่า ช่วงปลายปี 
เป็นช่วงที่มีเทศกาลรวมตัวของผู้คน อีกทั้งยังมีสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นที่เอ้ือต่อการคงอยู่และแพร่กระจายของเชื้อ จึงเป็นช่วง
ที่โรคทางระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้น ขอเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง อาทิ โรคโควิด 19 ที่แพร่กระจายเพิ่มขึ้น แต่ความ
รุนแรงไม่มากข้ึน เตือนพบการระบาดกลุ่มก้อน ทั้งศูนย์ดูแลคนสูงอายุ สถานศึกษา เรือนจำ ส่วนไข้หวัดใหญ่ เสียชีวิตมากสุด
ในผู้สูงอายุ โดยหญิงตั้งครรภ์สามารถรับวัคซีนป้องกันได้ตลอด ขณะที่ภัยสุขภาพ เสียชีวิตจากอากาศหนาวยังต้องระวัง และ
ภาวะขาดอากาศหายใจและการสูดดมแก๊สพิษ จากเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส 
    สื่อที่นำเสนอ : (เพ่ิมสื่อ) เว็บไซต์ แนวหน้า นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยขณะนี้บางพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลง แนะประชาชนดูแลสุขภาพร่างกาย
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ดื่มน้ำอุ่นวันละ 8 แก้ว ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการอาบน้ำเวลา
กลางคืน นอกจากนี้ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7– 8 ชั่วโมง /คืน และออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง 
พร้อมรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  

 

ไข้หวัดใหม่ระบาด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์} linetoday) 
     - หลวงพ่อวราห์ ปุญวโร เตือนสติ 2567 ยังไม่ควรการ์ดตก ระวังพวกยุงให้มากท่ีสุด ระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธ์ุมันเพิม่ขึน้ 
รัฐบาลต้องดูแล ต้องมีการสาธารณสุขที่ดี ต่อไปในอนาคต เราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่ง แต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่
เท่าครั้งนั้น แต่โควิดเชื้อยังไม่หมด และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัว คนท่ีจะเสียชีวิตส่วนมากเช้ือจะลงปอด และติดเชื้อขึ้นสมอง ใน
กระแสเลือด จะป้องกันกันไม่ไหว คนเราต้องป้องกันและรักตัวเอง หากเป็นอะไรควรไปปรึกษาแพทย์ 

 

ข่าวบิดเบือน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter  ) 
     -กรมอนามัย ชี้แจงเรื่ององุ่นไชน์มัสแคทจากจีน มีการแช่ยาและสารต่าง ๆ หากกินไม่ปอกเปลือกจะได้รับสารเต็ม ๆนั้น
เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากในการปลูกผักผลไม้หากใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกวิธีก็จะปลอดภัยจากสารเคมี
ตกค้าง และผักผลไม้นำเข้าจะถูกสุ ่มตรวจสอบตามลำดับความเสี ่ยง หากไม่ผ่านมาตรฐานจะถูกกักไม่ให้นำเข้าและถูก
ดำเนินคดี แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้า ดังนั้น ควรเลือกบริโภคผักและผลไม้ ที่ทราบแหล่งเพาะปลูก
ที่น่าเชื่อถือ และที่สำคัญควรล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนบริโภค 
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บัตรทอง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( กรุงเทพธรุกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, linetoday thecoverage, newstv. ) 
    -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ผู้บริหาร สปสช. ในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง ลงตรวจเยีย่มฝ่ายบรหิารงาน 
Contact Center เพื่อติดตามความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหาการเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตร
ทอง 30 บาท) ของประชาชนในพ้ืนท่ีเขต 13 กรุงเทพมหานคร ในกรณีใบส่งตัว ซึ่งปัญหาที่พบน้ัน มีทั้งกรณีการอออกใบส่งตัว
ของคลินิก ที่มีการออกหลักเกณฑท์ำให้เกิดข้อจำกัดในการขอใบส่งตัว อาทิ ต้องขอใบส่งตัวล่วงหน้า 1 เดือน หรือต้องขอก่อน 
7 วัน การจำกัดระยะเวลาของการส่งตัว เป็นต้น นอกจากน้ียังมกีรณีที่คลินิกฯ ยืนยันจะให้การรกัษาผู้ป่วยเอง ทั้งที่เกิน
ศักยภาพบริการทั้งเป็นโรคที่ต้องสง่ตัวผู้ป่วย และการจำกดัการจ่ายยารักษาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพยีง 7 วัน เป็นต้น   
      จากปัญหาที่รับฟัง มองว่ายังเป็นปัญหาที่ สปสช. สามารถจดัการได้ และตนเองก็มั่นใจ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2568 
นี้ท่ีงบประมาณเพียงพอแน่นอน ซึ่ง สปสช. ได้จัดสรรงบไปท่ีคลินิกฯ ในอัตรา 79 บาท/ประชากร/เดือน เมื่อคำนวณกับจำนวน
ประชากรอย่างน้อยหมื่นคน คลินกิฯ ก็ได้รบังบดำเนินการอย่างน้อย 8 แสนบาท/เดือน  หลังหักค่าใช้จ่ายค่าแพทย์ พยาบาล 
ค่ายาและอื่นๆ โดยร่วมถึงค่าส่งตอ่ผู้ป่วยที่ 800 บาท/คน/ครั้ง ซึ่งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าส่งต่อผู้ป่วยท่ีสงูสูดอยู่ที่ 400,000 บาท/
เดือน ก็ยังมีกำไร และเมื่อร่วมกับค่าบริการสร้างเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรค คลินิกฯ ก็จะมีรายได้เพิม่เติมอีก นอกจากขณะนี้
ยังมีโรงพยาบาลเอกชนท่ีพร้อมจะขอขยายรับประชากรสิทธิบตัรทองเพิ่มเติม เพราะมองแล้วว่าไม่ขาดทุน ทั้งนีพ้ื้นที่กรุงเทพฯ 
มีระบบสุขภาพมคีวามซับซ้อน และมีสายร้องทุกข์ร้องเรียนปญัหาการบริการสูถึงงร้อยละ 80 ของสายที่เข้ามาทั้งหมด สำหรับ
แนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้นจะมีการพูดคุยกับคลินิก และหากคลินิกไหนที่ยังเป็นปญัหาในการดูแลผู้ป่วย อาจต้องมีทีมเข้า
ไปแก้เป็นรายกรณี และ สปสช.ตอ้งใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าไปจัดการด้วย  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( thevoverage     ) 
    -   นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสรฐิ กรรมการควบคุมคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัช
อารี เลขาธิการ สปสช. นพ.สาธติ ทิมขำ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี และคณะผู้บริหาร สปสช.  เยี่ยมชม “ศูนย์
ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ ์รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ” บริการผู้ปว่ยระยะท้าย ดูแลผูสู้งอายุระยะยาวอย่างครบวงจร พร้อม
หารือแนวทางความร่วมมือดูแลผูป้่วยระยะท้ายสิทธิบตัรทอง พร้อมนำข้อมูลใช้พัฒนาระบบดูแลผู้ปว่ยระยะท้ายในระบบบตัร
ทองให้ดียิ่งข้ึน   
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ช้ีถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มงบฯค่าต้นทุน
ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก ปรบัโครงสรา้งสิทธิการรักษา ให้กลุ่มบัตรทองเดิมที่มีฐานะ ร่วมรับผดิชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ คล้าย
ผู้ประกันตน ให้ สปสช.รับผดิชอบค่าใช้จ่ายการรักษานอกบญัชียาหลักแห่งชาติ หรือนอก fee schedule   

 

ถ่ายโอน รพ.สต. 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     -หน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพ : กรณีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปยังอบจ. หรือ Health System 
Intelligent Unit (HSIU) ภายใต้ สวรส. ได้อัปเดตเส้นทางถ่ายโอน รพ.สต. สู ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จาก
ปีงบประมาณ 2542 – 2568  โดยข้อมูลการถ่ายโอนล่าสุด (วันท่ี 5 ต.ค. 2567) คือ จากสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ท้ังหมด 
9,878 แห่ง มีการถ่ายโอนไป อปท. แล้ว 4,537 แห่ง โดยในจำนวนนี้มีที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 4,453 แห่ง เทศบาลตำบล 33 
แห่ง อบต. 13 แห่ง เทศบาลเมือง 11 แห่ง เทศบาลนคร 8 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง ส่วนสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต. ที่ยัง
ไม่ได้ถ่ายโอนไป อปท. มี 5,431 แห่ง และมี อบจ. 15 แห่ง ท่ีรับถ่ายโอนฯ 100%   ขณะที่บุคลากรที่มีการถ่ายโอนไป อบจ. มี
ทั้งหมด 24,491 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 16,129 คน อีกส่วนคือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข (พกส.) และลูกจ้างทั่วไป 8,371 คน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     -งานวิจัย เรื ่อง “บทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภายหลังการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด” จากทีมนักวิจัยที่นำโดย ผศ.ดร.รุ่งนภา จันทรา คณะ
พยาบาลศาสตร์ สบช.โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวรส. จากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยใน 8 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค
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ของประเทศ ทีมนักวิจัยได้สรุปผลการศึกษา และสะท้อนออกมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของ สสจ. และ 
สสอ. ในระยะเปลี่ยนผ่าน รวมถึงระยะสมบูรณ์ที่การถ่ายโอน รพ.สต. ให้ อบจ. เสร็จสิ้น 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
     -ผศ.ดร.นพ.ว ิชช์ เกษมทรัพย์ ห ัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช ุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย หาก รพ.สต.-รพช. ทำงานเชื่อมโยงกันได้ แม้จะอยู่กับ อบจ. จะเกิดประโยชน์ต่อการดูแล ปชช. 
มอง ทิศทางพัฒนาสุขภาพพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ปชช.ดูแลสุขภาพ-ปรับพฤติกรรม ไม่ใช่เน้น “สร้าง รพ.-มีบุคลากร
จำนวนมาก” เพื่อตอบสนองความต้องการระยะสั้น เนื่องจากไม่ยั่งยืน 
ช่วยเหลือแม่สร้างห้องขังลูกทาสยา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Amarin MRGOnline แนวหน้า ไทยโพสต์ อีจัน) 
     - พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม ได้วีดีโอคอลพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับนางสารภี อายุ 64 ปี 
ชาว อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ทำห้องติดลูกกรงล้อมรอบคล้ายห้องขัง ลูกชายอายุ 42 ปี ติดยาเสพติดและการพนันออนไลน์
อย่างหนัก เพื่อดูแลควบคุมพฤติกรรมหลังออกจาก รพ. กลับมาฟื้นฟูที่บ้าน โดย รมว.ยุติธรรม จะขอเข้าไปดูแลเคสนี้ให้ เพื่อ
เป็นเคสศึกษาเพื่อจะหาแนวทางช่วยกัน รับปากว่าจะช่วยดูแลลูกให้หายเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตปกติให้ได้  
     -ด้านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพและยาเสพติด สสจ.บุรีรัมย์ ได้มาดูสภาพความเป็นอยู่ บ้านของผู้ป่วย 
ซึ่งขณะนี้รักษาตัวทั้งเรื่องยาเสพติดและจิตเวชที่ รพ.นางรอง จนท.ก็จะให้เจ้าหน้าที่มาพูดคุยดูแลสภาพจิตใจของคณุแม่ด้วย
เช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดหรือกังวล 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Inn) 
     - พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.เผยว่า ได้รับรายงานว่าผู้ติดยาคนดังกล่าวมีอาการป่วยเป็นจิตเวชมาก่อน 
เมื ่อเสพยาเสพติดอีกจึงมีอาการกำเริบ ซึ ่งแพทย์รักษาด้วยการให้ยาจิตเวชแต่ก็ไม่หาย เมื ่อผู ้ป่วยกลับมาที่บ้านเจอ
สภาพแวดล้อมเดิมจึงกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ สมองเริ่มมีอาการเพี้ยนและคลุ้มคลั่ง ล่าสุดแพทย์ได้ลงความเห็นว่าต้องส่งตัวไป
รักษาท่ีโรงพยาบาลจิตเวช จ.นครราชสีมา อย่างน้อย 1 ปี ถึงจะออกมาได้ 

 

เตือนโรคมะเร็งภัยใกล้ตัว 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนช่ันออนไลน์) 
     -นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาศึกษาแนวทาง
ควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า อาหารโดยเฉพาะผัก ผลไม้ ที่ หากปนเปื้อนสารเคมี
เกินค่ามาตรฐานแล้วสะสมในร่างกายทุกวัน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง เห็นว่าการสุ่มตรวจตามตลาดเป็น
มาตรการปลายทาง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาสร้าง"ระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย" แม้จะใช้
งบประมาณจำนวนมากในระยะเริ่มแรก แต่จะคุ้มค่าในการป้องกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยในระยะ
ยาว  เนื่องจาก คนไทยตายด้วยโรคมะเร็ง เฉลี่ย 67,000 คน/ปี หรือเฉลี่ย 8 คน/ชั่วโมง และพบผู้ป่วยรายใหม่ เฉลี่ย 120,000 
คน/ปี   

 

ภาษีความหวาน/เค็ม 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, เดลินิวส,์ ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, ผุ้จัดการ) , เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, 
มติชน ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ข่าวหุน้, ข่าวสด, การเงินการธนาคาร , ch3, ch5, thestandard, 
thaiPBS, tnnthailand, thereporter , linetoday , voicetv ) 
     -นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตใช้กลไกภาษีเพื่อสนับสนุนการแพทย์เชิง
ป้องกันลดการบริโภคอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และลดภาระงบประมาณดา้นสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยในส่วนภาษีความหวาน ที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว ให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีความหวานแบบผสมต่อเนื่อง และเข้าสู่
เฟส 4 ตามกำหนดเวลา  ทั้งนี้ ยังให้กรมสรรพสามิตศึกษาพิจารณากลไกการเก็บภาษีโซเดียม หรือภาษีความเค็มในสินค้าบาง
ประเภทที่ไม่อยู่ในสินค้าควบคุม เช่น ขนมขบเคี้ยว หรือสินค้าไม่จำเป็น จะโดนเก็บก่อนตามสัดส่วนความเค็ม ขณะเดียวกัน
สินค้าท่ีกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ หรือเป็นสินค้าปัจจัยสี่ต่อผู้มีรายได้น้อยก็ต้องคำนึงไม่ให้ประชาชนกระทบ 
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      ด้านภาษีไขมันถือเป็นเรื่องใหม่ จึงให้สรรพสามิตไปเริ่มศึกษา ในสินค้าบางประเภท โดยดูว่ามีไขมันดีหรือไขมันไม่ดี มี
เป้าหมายเพื่อต้องการปรับพฤติกรรมให้คนไทยลดการบริโภคโซเดียม ความเค็ม และไขมัน ซึ่งตั้งเป้าคนไทยลดบริโภคเค็มลง 
30% ภายในปี 68 ขณะเดียวกัน ให้มีระยะเวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการก่อนกฎหมายมีผลบังคับ 
กินอยู่ดีตามพันธุกรรม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight , linetoday  ) 
     -ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาแอบพลิเคชั่น “กินอยู่ดี”(kinyoodee) เพื ่อให้
คำแนะนำด้านสุขภาพท่ีแม่นยำ และเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแก่ประชาชน โดยมีการเพิ่มบริการดังนี้ 1.การตวจโภชนพันธุศาสตร์ 
ผุ้ใช้สามารถส่งตัวอย่าง DNA เพื่อรับการวิเคราะห์ความต้องการสารอาหารเฉพาะบคุลล ความไวต่ออาหารบางประเภท และ
ความสเยต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ  2.การออกกำลังกายตามยีน  วิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางร่างกาย 
เพื่อแนะนำรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกัยพันธุกรรมของแต่ละบุคคล  3.การปรับแผนโภชนาการและการออกกำลัง
กายแบบเฉพาะบุคคล ใช้ข้อมูลจากผลตรวจโภชนพันธุศาสตร์มาปรับแผนอาหารและการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล 

 

คนไทยป่วยโรคไตกว่า 17% 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, hfocus , linetoday  ) 
     -ผศ.นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต์ อายุรแพทย์โรคไต สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เผยคนไทยป่วยโรคไตเรื้อรังกว่า 17% แนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เบาหวาน ความดัน  พฤติกรรมการบริโภค กินหวาน มัน เค็ม หรือสมุนไพรบางชนิด แนะคัดกรองสุขภาพ  
โดยเฉพาะ 4 กลุ่มเสี่ยง คือ 1. อายุมากกว่า 60 ปี  ย้ำ  2.กลุ่มโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรค
เก๊าต์ โรคนิ่วในไต เป็นต้น  3.กลุ่มมีประวัติสูบบุหรี่ มีผลทำให้เส้นเลือดไตแย่ลงได้  4.กลุ่มกินยาสมุนไพร   ยาจีน หรือยาแก้
ปวดแก้อักเสบเยอะๆ ขอให้ตรวจคัดกรองไตเป็นช่วงๆ  แนวทางป้องกันโรคไต ควรปรับการบริโภค ลดอาหารรสชาติเค็ม
มากๆ เพราะทำให้ไตทำงานหนักขึ้น และค่อยๆเสื่อมเร็วกว่าปกติ และต้องไม่หวานเกินไป และรับประทานอาหารไขมันต่ำ จะ
เป็นผลดีต่อไต  สิ่งสำคัญคือ เน้นการปรับพฤติกรรมการบริโภค งดเค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
อย่างน้อย 2 ลิตร และตรวจค่าไตอย่างต่อเนื่อง 

 

ลออุบัติเหตุจากการทำงาน 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์,) 
   -นายอารี ไกรนรา เลขานุการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเสวนาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนเงินทดแทน 
สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน (องค์การมหาชน) สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบ รม
ราชูปถัมภ์ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ในการดูแลลูกจ้างที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อกระตุ้นสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน 
และเมื่อเกิดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ก็จะได้รับสวัสดิการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ที่ดี 
จากผลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในช่วงปี 2562 – 2566 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายในปี 
2567 อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต้องน้อยกว่าปี  2566 โดยต้องไม่เกิน 1.5 คน ต่อลูกจ้าง 
1,000 คน  

 

เด็กแฝดตาสีฟ้า 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3) 
   -กรณีมีผู้นำภาพเด็กแฝดตาสีฟ้า น้องแก้ม และน้องกิ๊ฟ อายุ 9 ขวบ โพสต์ลงบนโลกโซเชียล โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม
จำนวนมาก ต่อมาพบว่า สาเหตุที่มีตาสีฟ้า เนื่องจาก มีอาการวาร์เดนเบิร์ก หรือ วาร์เดนเบิร์กซินโดรม คือ ภาวะผิดปกติทาง
พันธุกรรม โดยทั้งคู่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น      
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     นพ.ปรีดา วรหาร  นพ.สสจ.นครพนม กล่าวว่า ได้ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาให้แล้ว พบว่า ฝาแฝดคู่นี้ สามารถเข้าไปรักษา
ได้ที่โรงพยาบาลธาตุพนมได้ โดยใช้สิทธิ  30 บาทรักษาทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ยืนยันจะอำนวยความสะดวกให้ ที่นี่มีแพทย์
เชี่ยวชาญด้าน หู ตา หากรักษาไม่ได้ ก็จะส่งต่อให้รพ.จังหวัด และตามระบบ ที่รพ.อุดรธานี เพื่อดูอาการก่อนใส่เครื่องช่วยฟัง 
     ด้านพญ.จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์ แพทย์เช่ียวชาญ ด้านพันธุศาสตร์ รพ.เด็ก กล่าวว่า โรคตาสีฟ้า เป็นโรคหายาก ที่ถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม โดยตาสีฟ้าไม่ได้มผีลต่อการมองเห็น สามารถมองเห็นได้เป็นปกติเหมือนคนท่ัวไป แต่มีผลต่อการไดย้ิน พร้อม
แนะนำ ให้ผู้ปกครองรีบพาฝาแฝดตาสีฟ้าไปพบหมอเพื่อตรวจคัดกรอง ก่อนใส่เครื่องช่วยฟัง แก้ปัญหาการได้ยิน ซึ่งด้วยอายุ 9 
ขวบ มีความหวังว่าจะสามารถกลับมาพูดและฟังได้ จากนั้นให้หมอประเมินผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมได้ ซึ่งใช้สิทธิประกัน
สุขภาพรักษาได้ทั้งหมด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, บ้านเมอืง, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ch7, linetoday, mcot) 
    -นายชยุตพงศ์ ปูชนียะพงศ์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครพนม ได้นำเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้การช่วยเหลือตามสิทธิ์ พร้อมยืนยันว่า ปัจจุบันเด็กฝาแฝดทั้ง 2 คน ได้รับสวัสดิการคนพิการ 
คนละ 1,000 บาทต่อเดือน และจะมีการตรวจสอบดูแลตามสิทธิ ์สงเคราะห์ครอบครัวยากจน พร้อมประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้องดูแลทุกด้าน ไปจนถึงการหารือช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านที่พักอาศัย   ล่าสุด มีคนเข้ามาช่วยเหลือเด็กแฝดตาสีฟ้า
จำนวนมาก โดยมีการบริจาคเครื่องช่วยฟังเสียง ส่วนการรักษาในระยะยาว จะมีการส่งตัวไปตรวจรักษาอาการเบื้องต้นที่
โรงพยาบาลนครพนม เพื่อหาแนวทางดูแลรักษาเกี่ยวกับปัญหาการได้ยิน จะได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาชีวิต และการศึกษาใน
อนาคต 
หลอกหนุ่มอินเดียซ้ือสมุนไพรวิเศษ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สวพ.91, workpointnews, 77 kaoded) 
   - MR.MAYUR อายุ 34 ปี สัญชาติอินเดีย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา กรณีตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาว
ต่างประเทศ สัญชาติปากีสถาน 2 คน เข้ามาเสนอขายสินค้าสมุนไพรผสมน้ำผึ้ง จำนวน 2 ขวด ในราคาขวดละ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท. โดยอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ต่อมาทราบว่ามีนักท่องเที่ยวถูก
หลอกในลักษณะนี้ จากฝีมือของกลุ่มแขกปากีสถาน กับคนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของร้าน Durni Natural Herbal ริมถนนพัทยา
สายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ตำรวจชุดสืบสวน จะตรวจสอบร้านดังกล่าวเพื่อหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินคดี
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป 

 

เมียนมาทำไอศกรีมเถื่อน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด) คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย:  
     - พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าจับกุมชาวเมียนมาเปิดแหล่งผลิตไอศกรีม
เถื่อนย่านบางกระดี่ ที่ห้องแถวไม่ทราบเลขที่ ในซอยบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. พบชาว เมียนมา 2 ราย 
กำลังผลิตไอศกรีมอยู่ สารภาพกำลังทำไอศกรีมโดยใช้วัตถุดิบ ซึ่งหาซื้อได้ภายในตลาดใกล้เคียง เพื่อไปตระเวนออกขาย จนท.
จึงควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

วันพยาธิวิทยาโลก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( thaipr.net ) 
    -  เนื่องในวันพยาธิวิทยาโลก มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) คณะแพทยศาสตร์ ในประเทศเกรนาดา หมู่เกาะเวสต์อินดิส 
ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของพยาธิวิทยาในการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบทันสมัยในประเทศไทย  ปัจจุบันมีแพทย์พยาธิ
วิทยาประมาณ 1,100 คนในประเทศไทย แต่ยังคงมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความ
ต้องการด้านการดูแลสุขภาพท่ีสูงขึ้นและความก้าวหน้าของเทคนิคการวินิจฉัย 

 

 


